

ผู้ไม่มีทฤษฎีเป็นผู้ไม่มีหลักความรู้ ผู้มีทฤษฎีไม่ได้ เพราะไม่มีความรู้เป็นทุนรอนสำหรับทำงาน แต่ผู้ที่มีทฤษฎีที่ไม่หัดปฏิบัติ หรือไม่ยอมปฏิบัตินั้นก็ผู้ที่มีทฤษฎีที่ปฏิบัติด้วยไม่ได้ เพราะนักทฤษฎีที่ไม่ยอมปฏิบัติ ทำให้ตัวเองพร้อมทั้งวิชาความรู้ทั้งหมด เป็นหมันไป ไม่ได้ประโยชน์ ไม่เป็นที่ต้องการของใคร ผู้มีความรู้ด้วย ใช้ความรู้ทำงานได้จริง ๆ จึงจะเป็นประโยชน์และเป็นที่ต้องการ พระบรมราชาไชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
22 มิถุนายน 2520

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานระดับคณะ ปีการศึกษา 2548

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานระดับคณะ ประจำปี พ.ศ. 2549 (รอบปีการศึกษา 2548) ที่เสนอใน QA NEWS ฉบับนี้เป็นผลการประเมินศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม และคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ผลการประเมินศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส

ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2549 โดยมี ผศ.ดร.พัลลภ พิริยะสุวรรณ เป็นประธาน นายชจร อินวงษ์ นายสมเด็จ น้อยสวย นางสาวจตุพร คีมนารักษ์ เป็นกรรมการ และนางนันทนา เฉลยจรรยา ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ

ผลการประเมิน พบว่า ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส นำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 มาใช้ในการบริหารงานภายใน ทำให้การดำเนินงานในภาพรวมเป็นที่ยอมรับ และสามารถปฏิบัติงานตามนโยบายคุณภาพที่วางไว้ มีการประเมินการรับรู้ของบุคลากรต่อปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และพันธกิจโดยผ่านกระบวนการตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ ยังมีสถานที่ สภาพแวดล้อม วัสดุอุปกรณ์และบุคลากรที่เหมาะสมต่อการให้บริการวิชาการแก่สังคมซึ่งเป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน

อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการดำเนินงาน และปรับปรุงแก้ไขแผนงานในปีต่อไป ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ควรมีการประเมินแผนงานและการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของแผนงานที่กำหนดไว้ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงาน อันจะนำไปสู่การหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา และควรกำหนดระยะเวลาการประเมินให้ชัดเจน โดยให้ครอบคลุมทุกกิจกรรม/โครงการโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการแก่สังคม

ผลการประเมินคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อวันที่ 15 และ 29 พฤศจิกายน 2549 โดย นายเสมอ เรืองนันต์ เป็นประธาน ดร.ภรณ์ ลิ้มปิสุต ผศ.ดร.เสนอ คุณประเสริฐ นายอภิชาติ เส็งขำ เป็นกรรมการ ฝ่ายเลขานุการ ได้แก่ นางสาวอรสา ศิริราช และนางสาวปาหนัน วงศ์จรัส

ผลการประเมิน พบว่า คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ การปฏิบัติงานและการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมกับการเรียนการสอนและการทำวิจัยของนักศึกษา มีแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาให้มีการทำงานวิจัยร่วมกัน ระหว่างอาจารย์ นักศึกษา และหน่วยงานภายนอก พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการนำเสนอผลงานดังกล่าว นอกจากนี้ยังสามารถจัดการบริการวิชาการในสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับความพึงพอใจจากหน่วยงานที่รับบริการ

อย่างไรก็ตามเพื่อการปรับปรุงพัฒนา ควรร่วมกันพิจารณา และกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะทั้งในด้านการจัดทำแผนงาน การกำหนดวิธีการประเมิน และการนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาให้ชัดเจนในองค์ประกอบที่ยังไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะแผนงานอัตราค่าจ้างสายวิชาการเพื่อให้สัดส่วนอาจารย์ประจำปีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และควรวหาแนวทางความร่วมมือด้านหลักสูตรกับต่างประเทศ การจัดกิจกรรมด้านวิชาการให้นักศึกษา การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลด้านการวิจัย เพื่อสะดวกต่อการค้นคว้า และนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัย รวมทั้งพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีผลงานวิจัยสม่ำเสมอ

ผลการประเมินสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2549 โดย ผศ.สถาพร ชาดาคม เป็นประธาน ผศ.ดร.พูนง มีสัจ นายธีรพล ศรียุบล นางสาวทัศนีย์ ตรีธาร เป็นกรรมการ นางสาวชาลินทร์ เกียรติสินยศ ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ

จากผลการประเมิน พบว่า สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมมีการนำระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2000 มาใช้ในการบริการวิชาการทั้งด้านการฝึกอบรม การตรวจสอบทดสอบ การให้คำปรึกษา และงานวิจัย รวมทั้งการบริหารจัดการ ซึ่งมีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน หาแนวทางแก้ไข ปรับปรุง ทำให้ทุกฝ่ายตระหนักและดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ พร้อมกันนี้ สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนา และมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภายใน ทำให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์คุณภาพ

อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ควรพิจารณาทบทวนและกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนเพื่อนำเสนอสถาบันเพื่อพิจารณาต่อไป รวมทั้งการบริการทางวิชาการงานวิจัยควรจัดไว้ในองค์ประกอบด้านการวิจัย เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง และกำหนดขอบเขตของงานวิจัยให้ชัดเจน ด้านการบริการวิชาการ ควรเปิดโอกาสให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษามีส่วนร่วมในโครงการต่าง ๆ

ผลการประเมินคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2549 (ตรวจสอบเอกสารหลักฐานระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2549) โดย รศ.ดร.สพ.สันต์ อดุลยชัย เป็นประธาน รศ.สุมาลี อุนหวณิชย์ รศ.วิมล เหมือนนาค ผศ.ดร.สิทธิโชค สุนทรโสภาส เป็นกรรมการ ฝ่ายเลขานุการ ได้แก่ นางสมพิศ อยู่สุขสวัสดิ์ และนางสาวลักขณา ยืนประเสริฐ

ผลการประเมิน พบว่า ผู้บริหารมีแนวคิดในการพัฒนาด้านต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ การพัฒนาการวิจัยแบบก้าวกระโดด ระบบสารสนเทศที่มีความหลากหลายและเอื้อต่อการเรียนการสอน มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ทำให้มีการผลิตสื่อการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น และกำหนดนโยบายการบริหารเพื่อสนับสนุนด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา การกำหนดภาระหน้าที่ของบุคลากรอย่างชัดเจน และมีการทบทวนเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับการดำเนินงานในแต่ละช่วง นอกจากนี้คณะสามารถจัดสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดีมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงาน และการจัดการเรียนการสอน และนำเงินรายได้มาจัดสรรเงินอย่างทั่วถึงและนำมาใช้ในการพัฒนาคณะอย่างเป็นรูปธรรม

อย่างไรก็ตามคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มีศักยภาพในการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุตามนโยบายที่วางไว้ เช่น การกำหนดรูปแบบ/วิธีการประเมินให้เป็นรูปแบบชัดเจนทุกองค์ประกอบ การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ การจัดหาผู้ช่วยสอนเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของอาจารย์ผู้สอน ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์สามารถทำงานวิชาการได้มากขึ้น รวมทั้งการสรรหาแหล่งเงินทุนด้านการวิจัยจากภายนอกเพิ่มขึ้น และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับสถาบัน และหน่วยงานระดับคณะ เป็นต้น นอกจากนี้เพื่อให้มีความครอบคลุมผลการดำเนินงานในภาพรวม คณะควรเพิ่มเติมข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกของภาควิชาในรายงานการประเมินตนเองของคณะ

ผู้สนใจรายงานฉบับเต็มเข้าไปอ่านได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา <http://www.qa.kmitnb.ac.th>

QA ใน สจพ.

การสัมมนาคณะกรรมการประจำกลุ่มสาขาวิชา

ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา กำหนดจะจัดสัมมนาคณะกรรมการประจำกลุ่มสาขาวิชา เพื่อระดมสมองในการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มสาขาวิชาให้สอดคล้องและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ ในระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2550 ณ จังหวัดชลบุรี ในการนี้จะไปเยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาด้วย